

**CHỈ THỊ****Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác  
bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội  
giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030**

Sau 3 năm triển khai Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 24/8/2018 của Thành ủy Hà Nội để thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, công tác bảo hiểm xã hội đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng. Đến hết tháng 10/2021, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 37,3% lực lượng lao động trong độ tuổi, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 0,98% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Tuy nhiên, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mới đạt trên 51 nghìn người còn thấp so với tiềm năng; số lượng nông dân, lao động tự do, lao động thuộc khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm tỷ lệ còn thấp.

Nhằm mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân và đến năm 2025 có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội, đến năm 2030 có khoảng 65% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền về công tác bảo hiểm xã hội tự nguyện; xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp với lộ trình phù hợp, nỗ lực phấn đấu đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ về công tác bảo hiểm xã hội tự nguyện.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp nhất là tại cơ sở và trên hệ thống loa truyền thanh các xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân về sự cần thiết, lợi ích, ý nghĩa, tầm

quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện để đảm bảo an sinh xã hội; trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội; tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm tự bảo đảm cuộc sống khi về già, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Cán bộ, đảng viên gương mẫu tham gia và tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, Nhân dân nơi cư trú tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

3. Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác bảo hiểm xã hội và nhân viên đại lý thu theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Cán bộ làm công tác bảo hiểm xã hội và nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội phải bám sát cơ sở, tuyên truyền làm rõ tính cần thiết và lợi ích thiết thực của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; kiên trì vận động, thuyết phục người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

4. Cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai linh hoạt, hiệu quả các giải pháp tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; chủ động, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình hay, cách làm tốt để phổ biến, nhân rộng các mô hình tiêu biểu trên địa bàn Thành phố.

5. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng Kế hoạch triển khai có hiệu quả Chỉ thị này; phát động toàn dân tham gia bảo hiểm xã hội (người trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện). Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế huy động nguồn tài chính từ ngân sách Thành phố, nguồn viện trợ, nguồn xã hội hóa, các quỹ từ thiện hợp pháp... để hỗ trợ kinh phí cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đặc biệt là người thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

6. Trên cơ sở chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của Chính phủ quy định tại Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch giám sát và xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

7. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội về lĩnh vực bảo hiểm xã hội; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất, sửa đổi những vấn đề chưa phù hợp. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động giúp các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức, chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, định kỳ sơ kết, tổng kết bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

8. Các quận, huyện, thị ủy xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện của địa phương để tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy; thường xuyên nắm bắt tình hình, tăng cường kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn. Định kỳ đánh giá sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo hiểm xã hội tự nguyện, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

9. Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố và các cơ quan liên quan hướng dẫn, triển khai quán triệt Chỉ thị này tới các cấp ủy đảng, chính quyền; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị ở các cấp, các ngành và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ./.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**  
*(Đã ký) Nguyễn Thị Tuyền*

**ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC TRƯỜNG  
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI**  
Số 34-BS/ĐUK

**SAO LỤC**  
Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2021

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Đức Hiến**

Nơi nhận:

- TTĐUK;
- Các Ban, Văn phòng ĐUK;
- Các TCCSD trực thuộc;
- Lưu.